

**THƯ KÊU GỌI**  
**CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN KON RẪY**  
**ỦNG HỘ QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” HUYỆN NĂM 2024**

**Kính gửi:** Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; Doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân; các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội và nhân dân trong huyện đã nhiệt tình hưởng ứng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần hỗ trợ cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng giảm bớt khó khăn, cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Hằng năm, đã có nhiều ngôi nhà của gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa và xây mới; nhiều công trình ghi công liệt sỹ được nâng cấp tôn tạo; hàng trăm lượt người có công và thân nhân được thăm hỏi, tặng quà, động viên, chia sẻ vào dịp lễ, tết và những lúc khó khăn... Đó thực sự là tình cảm, sự tri ân sâu sắc thể hiện tấm lòng biết ơn những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuy nhiên, hiện nay huyện Kon Rẫy vẫn còn nhiều cá nhân, gia đình và thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, điều kiện sinh hoạt, chữa bệnh; việc học tập của con em còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, đang rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Thực hiện phương châm “Nhà nước, nhân dân và các đối tượng chính sách cùng phấn đấu; các cấp, các ngành, các tổ chức cùng chung tay chăm lo” cho đối tượng chính sách và người có công. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, những người có công với nước”, với mục tiêu phấn đấu bảo đảm cho gia đình thương binh, liệt sỹ và những người có công với nước có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân tại nơi cư trú.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), để bày tỏ tấm lòng tri ân với người có công với cách mạng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái” tham gia xây dựng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2024, nhằm góp phần chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn.

\* **Mức đóng góp:** Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và những người trong lực lượng vũ trang có hưởng chế độ tiền lương: Mức vận động tối thiểu mỗi người là 01 ngày lương/năm.

Những đối tượng khác (*Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của Đảng, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội*) hoặc các đơn vị đóng góp trên tinh thần tự nguyện.

\* Thời gian vận động: Từ 01/7/2024 đến hết tháng 12/2024. Trong đó Tháng cao điểm từ 01/7/2024 đến 31/7/2024.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Ban Quản lý “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” huyện (*Thôn 1 xã Tân lập - Huyện Kon Rẫy*), số Tài khoản: **3761.0.9036878.91011** tại Kho bạc Nhà nước huyện Kon Rẫy hoặc ủng hộ trực tiếp tại Phòng Lao động - TB&XH huyện Kon Rẫy./.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

*Kon Rẫy, ngày 28 tháng 6 năm 2024*  
TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN KON RẪY  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Minh Trung**